

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.99 บาท แนวโน้มอ่อนค่า กรอบ 32.95-33.05 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.99 บาท อ่อนค่าจากระดับ 32.97 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มอ่อนค่าจากแรงกดดันดอลลาร์แข็งค่าและตลาดการเงินปิดรับความเสี่ยง คาดกรอบวันนี้ 32.95-33.05 บาท

\* นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมา ตลาดการเงินโลกอยู่ในโหมดปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้งในสหรัฐและยุโรป ต่างปรับตัวลง 1-2% เนื่องจากความกังวลกับเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวในปีหน้า จึงเทขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มค่าปลีก พร้อมกับที่ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงต่อถึง 7% ภายในวันเดียว ล่าสุดน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงแตะระดับ 62 ดอลลาร์ต่อบาเรลล์ล่างกำไรในปีนี้ทั้งหมด โดยรวมจึงส่งผลให้อารมณ์ของนักลงทุนในตลาดเอเซียกันไปทิศทางระมัดระวังตัวมาก

นอกจากนี้ การเมืองของสหรัฐก็ยังไม่แน่นอนสูง ล่าสุดแม็โดนัลด์ ทรัมป์ จะส่งสัญญาณในเชิงบวกว่าอาจหาข้อสรุปเรื่องการค้ากับจีนได้ พร้อมกับกดดันธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้หยุดขึ้นดอกเบี้ย แต่ตลาดก็ไม่ให้น้ำหนักมากนัก สวนทางกับจังหวะที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการลงโทษซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติม จากปัญหาการฆาตกรรมนักข่าวที่ตลาดรับข่าวและเทขายน้ำมันทันที

"วันนี้ค่าเงินบาทจะถูกกดดันด้วยแรงแข็งค่าของดอลลาร์ และตลาดการเงินที่ปิดรับความเสี่ยง ในระยะสั้น แม้การปรับตัวลงของราคาน้ำมันจะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจไทย แต่ตลาดการเงินในประเทศก็ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ โดยรวมมุมมองการลงทุนจึงยังไม่เป็นบวก มองกรอบค่าเงินบาทวันนี้ 32.95-33.05 บาท" เขากล่าว

- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.84 จากวานนี้ 96.22
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,181.62 ล้านบาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 4,809.32 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.958 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS